



รอบเมืองไทย



●● เริ่มแล้วเทศกาลสงกรานต์ปี 2558 หลายจังหวัดเริ่มเห็นบรรยากาศและสีสันของเทศกาลแห่งความสุขกันบ้างแล้ว ...ขณะที่ในหลายจังหวัดก็เริ่มมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของการเกิดอุบัติเหตุเหตุหมูเพื่อให้สามารถรองรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างทัน่วงที่และมีประสิทธิภาพพร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการและลด

อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ในแต่ละจังหวัดด้วย ... จะอย่างไรก็ตามเผาไม่ขับ ขับขี่รถปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่มอเตอร์ไซด์สวมหมวกกันน็อก เล่นสงกรานต์ในขอบเขตที่กำหนด อุบัติเหตุก็จะเบาลง และสงกรานต์จะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลแห่งความสุขที่แท้จริง

●● ตั้งแต่รัฐบาลประกาศชัดเจนเรื่องการพัฒนา แม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นำร่องเป็นแห่งแรก พบว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นมากมายที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่อย่างขนานใหญ่ ทั้งราคาที่ดิน และระบบสาธารณสุขโลก พื้นที่ต่างๆ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วันก่อนมีความคืบหน้าเรื่องสะพานมิตรภาพไทย-พม่าข้ามแม่น้ำเมย นายสมชัย ฤทธิ์ตั้งยดี ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก บอกว่ากรมทางหลวงกำลังเร่งดำเนินการแล้ว และได้มีการเตรียมงบประมาณ กว่า 3,900 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสะพานฯ ณ บริเวณบ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เชื่อมไปยังจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า ที่บริเวณ บ้านเยปู โดยจ่ายก่อนก้อนแรก 500 ล้านบาท เดินหน้าเวนคืนที่ดิน 113 ไร่ เชื้อเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ปี

●● แม้ช่วงนี้ทั่วประเทศจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ หลายจังหวัดพายุฝนได้พัดกระหน่ำอย่างหนัก มีบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายราย เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายราย



ขณะที่ จ.เชียงใหม่ และอีกหลายจังหวัด ยังมีหมอกควันปกคลุม โดยเฉพาะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ยังน่าห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 7 เม.ย. สภาพตัวเมืองเชียงใหม่ยังคงถูกปกคลุมด้วยหมอกควันหนาที่บ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM10 สูงเกินมาตรฐาน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร โดยวัดค่าได้ 123 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ข้อมูลผลการตรวจวัดจุดความร้อน (Hotspot) ช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ภาคเหนือมีจุดความร้อนทั้งสิ้น 362 จุด โดยที่จังหวัดเชียงใหม่มี 75 จุด ส่วนในพื้นที่ของประเทศเพื่อนบ้านพบว่า มีจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้และรุนแรงมาก และเป็นต้นเหตุหนึ่งของการเกิดปัญหาหมอกควัน ไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ...แต่เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลาย เพราะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่า ตั้งแต่วันที่ 8-12 เม.ย.จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง และอาจมีลูกเห็บตกในภาคเหนือ



●● พบฟอสซิลสายพันธุ์ใหม่ ยุคจูราสสิกตอนปลายอีกแล้ว ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ หลังจากก่อนหน้านี้มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์มากมายในบริเวณ โดยรอบ ล่าสุด ที่ศูนย์เรียนรู้ธรณีวิทยา ภูน้อย ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ นายสุรพจน์ รัชชชิตริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รศ.ดร.ศุภชัย สมบัติได้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นายเลิศบุศย์ กองทอง นายอำเภอเมือง

กาฬสินธุ์ (อดีตนายอำเภอคำม่วง) พร้อมด้วย ดร.วราวุธ สุธีธร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาธรณีวิทยามหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมแถลงข่าวการค้นพบซากฟอสซิลสัตว์ดึกดำบรรพ์ชนิดใหม่ของโลก 2 ชนิดคือ เต่า ภูน้อยเชลีส ธีรคุปติ (*Phunoichelys thirakhupit*) และฉลามน้ำจืด อะโครดัส กาฬสินธุ์เอนซิส (*Acrodus kalasinensis*)

ฟอสซิลเต่าที่พบเป็นเต่าขนาดเล็ก มีความยาวกระดองประมาณ 25 เซนติเมตร เป็นเต่าที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดเมื่อเทียบกับเต่าโบราณที่อยู่ในหมวดหมู่กระดองในประเทศไทย อยู่ในยุคจูราสสิกตอนปลาย อายุราว 150 ล้านปี แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างตอนใต้ของประเทศจีนกับไทย ส่วนฉลามพบชิ้นส่วนฟัน กะโหลก และเงี่ยงครีบหลัง

●● ระเบียบนี้เกี่ยวทะเลต้องระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะที่หาดแม่รำพึง จ.ระยอง มีการแชร์เตือน ในเพจเฟซบุ๊ก “ระยองบอร์ด เว็บไซต์เพื่อคนระยองอันดับ 1 เพื่อชาวระยอง” ได้โพสต์ภาพพร้อมคำเตือนหากเจอปรากฏการณ์คลื่นขาด และมีน้ำทะเลเป็นสีเขียว ไม่ควรไปเล่นจุดๆ นั้น เป็นอันตราย เพราะจะมีคลื่นน้ำวนที่จะดูดร่างให้จมหายไป และถึงขั้นเสียชีวิตได้ หากประมาทเล่นแล้ว และถ้าถูกเงินอย่าว่ายทวนเข้าหาฝั่งเด็ดขาด เพราะไม่มีทางสู้แรงน้ำมหาศาลได้แต่ให้ตัดสินใจว่ายหันหน้าออก “แนวขนานกับฝั่ง” ชัดความรู้ลึกละเอียด แต่ตามหลักฟิสิกส์ แรงน้ำจะเป็นคุณกับท่าน และจะรอดชีวิตราบปฎิหาริย์.. ●●